

หมอลักษณ์ เรขานิเทศ...แหะเคล็ดลับทำบุญของแต่ละราศี ปี 52 (2)

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ราศีเมษ

“คุณ ที่เกิดในราศีเมษ เป็นคนที่เกิดราศีเดียวกับดวงเมือง
คุณที่เกิดราศีนี้จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงเมืองประเทศไทย ช่วงปีใหม่ ผมแนะนำให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดังนี้เดินทางทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมชะตาชีวิตกราบนมัสการเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลพระหลักเมือง
อยู่ข้างวัดพระแก้ว อธิษฐานขอพรให้มีหลักชัยของชีวิต กราบสักการะขอพรจากเทวดาผู้รักษาเมือง คือ
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกลอง ณ ศาลพระหลักเมือง
สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณคือตบบูชาพระกริ่งหรือพระโกษาชัยคุรุไวฑูรย์ประภาตถาคตพุทธเจ้า
จะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยภัยทั้งปวง และทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับ”



ราศีพฤษภ

“ปี ที่ผ่านมาราศีพฤษภดวงตกจนรู้สึกจะแข่งกับชีวิต พอผ่านเข้าปีใหม่ ดวงชะตาโปร่ง โล่ง
รุ่งโรจน์เหมือนฟ้าหลังฝน ราศีพฤษภถือว่าเป็นภพกุศุมะของดวงเมือง กุศุมะแปลว่า การเงิน การคลัง ฉะนั้น
สถานที่ที่ควรไปไหว้พระเสริมดวงชะตาในปี 2552 นั้น ต้องเกี่ยวกับการเงิน และโชคลาภ
จะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตของท่านครับถ้าไหว้พระ ต้องไปกราบนมัสการหลวงพ่อดวงเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
ขอพรให้มีโชคลาภ ถ้าไหว้เทพผมแนะนำให้ไหว้องค์ไฉชิงเอี้ยะ หรือองค์ท้าวภูเวระหรือท้าวเวสสุวรรณ
ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเงินตรา จะช่วยนำพาทำให้คุณมีเงินทองมั่นคง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ องค์ไฉชิงเอี้ยะ
องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่พุทธสถานจี้เต็กกิม จังหวัดนครนายก
นี่คือสถานที่ที่ชาวราศีพฤษภต้องไปกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงต้นปีนี้ พันธะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาในปี 2552 นี้ ควรบูชาของที่เป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ”



ราศีเมถุน

“ปี พุทธศักราช 2552 เป็นปีที่ต้องระวังยิ่งนักครับ ถ้าคนเรารู้ว่าจะมีเคราะห์
ต้องฟังด้วยความระมัดระวังและวางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ดวงชะตาก็จะตกไปประมาณสัปดาห์แรกถึงเมษายน หลังจากวันที่ 20 เมษายน ดวงชะตาจึงจะค่อยๆ ดีขึ้นครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตา ในปี 2552 นี้ สถานที่ที่เป็นสิริมงคลที่ชาวราศีเมถุนควรไปกราบไปไหว้สักการะ ได้แก่
หลวงพ่อดวงแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วครับ
องค์พระแก้วมรกตถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ชาวราศีเมถุนควรไปกราบไปไหว้ ขอพรในปี นี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
มีแก้วแหวนเงินทอง มีเงินไหลมาเทมาตลอดปี 2552 และราศีเมถุนมีพระปางอุ้มบาตรเป็นพระประจำราศี
ควรหาโอกาสไปกราบนมัสการ หลวงพ่อโต วัดอินทราวหาร กรุงเทพฯ ที่มีพระองค์ไฉชิงเอี้ยะอุ้มบาตร
จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตในปี 2552 นี้ครับ”



“สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาดวงชะตาปี 2552 นี้ ชาวราศีเมถุนจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ

ฉะนั้นคุณจะต้องหาหลวงปู่ทวด เป็นพระที่มีพุทธานุภาพคุ้มครองให้พ้นจากอุบัติเหตุเภทภัยในการขับรถและอุบัติเหตุจากการเดินทางครับ หาบูชาไว้พกติดตัว ติดรถ จะทำแคลวคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง รวมไปถึงตะกรุดเป็นเครื่องรางของโบราณที่ทำให้คุณแคลวคลาดอีกสิ่งหนึ่งครับ จะเป็นตะกรุดของวัดใดก็ได้ เลือกวัดที่ทำพิธีที่ถูกต้อง หาไว้ติดตัว”



ราศีกรกฎ

“ปีพุทธศักราช 2552 ดวงชะตาเด็ยวดีเด็ยวร้าย สลับสับเปลี่ยน ชาวราศีกรกฎเป็นราศีแม่ชาน้ำ น้ำนั้นแปลว่ามีพลังที่จะก่อให้เกิดความเป็นคลื่นลมได้ยุดตลอดเวลาเหมือน น้ำในทะเล ซึ่งไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้ คุณที่เกิดในราศีกรกฎ เป็นราศีชาน้ำ ปี 2552 ต้องไปกราบนมัสการพระพุทธรูปที่อยู่ติดน้ำครับ องค์สำคัญในประเทศไทย ผมเห็นว่ามีอยู่ 2 องค์ กราบนมัสการหลวงพ่พระพุทธรุทธ จ. จะเข็งเทรา วัดหลวงพ่ไสทรอยู่ติดแม่น้ำบางปะกงครับ เป็นพระปางสมาธิ เป็นพระที่จะเสริมราศีให้กับชาวราศีกรกฎในปี 2552 ”

“หรือกราบนมัสการหลวงพ่พระพุทธรุทธไตรรัตนนาย วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ติดแม่น้ำสองสายบรรจบกันหน้าวัดพอดิ ตรงจุดนี้แหละครับ จะเป็นจุดที่คุณไปไหว้ไปกราบสักการะ จะเสริมชะตาราศีเป็นอย่างดี”



“กราบสักการะพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีพระราชลัญจกรอยู่ราศีกรกฎ ตั้งโต๊ะบวงสรวง หาดอกไม้พวงมาลัยไปกราบสักการะขอพรจากพระองค์ท่านให้มีชัยชนะ ให้แคลวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง และอย่าลืมอุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ จะเป็นมหากุศล และพระบารมีจะคุ้มครองท่านตลอดปี 2552”



“เมื่อท่านได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใกล้แล้ว คุณควรมีของมงคลที่เป็นน้ำตวยเซนกันครับ ไปไหว้พระที่ใดก็ตามที่ ให้คุณเตรียมขวดหรือถุงไปตักน้ำมนต์แล้วผสมกัน ใส่ไว้ในขวดเล็ก ๆ ถ้าเป็นไปได้หาขวดใส่น้ำมนต์ที่มีหัวฉีด แล้วพกไว้ในกระเป๋าประจำตัวเลยครับ เวลารู้สึกไม่สบายใจ เอามาประพรมตัวทั่วร่างกาย จะเป็นสิริมงคลครับ”